

Kể từ những thế hệ di dân đầu tiên như những nhân công làm đường xe lửa, phu mỏ mỏ, thợ đào vàng... vào giữa thế kỷ 19, cộng đồng Á Châu là một trong những cộng đồng thiểu số phát triển liên tục và đóng góp khá lớn vào sự phát triển chung của Hiệp chúng quốc.



Năm 1978, một nghị quyết quốc hội được thông qua và công nhận tu tiên đầu tiên của tháng 5 là Tuần lễ Di sản Châu Á-Thái Bình Dương (Asian/Pacific American Heritage Week). 10 ngày đầu tháng năm trùng hợp với hai cột mốc quan trọng trong lịch sử cộng đồng Á châu, khi những người nhập cư đầu tiên đến Hoa Kỳ là vào ngày 7 tháng 5 năm 1843 và họ đã xây dựng đường xe lửa đầu tiên của các nhân công từ Trung Hoa để đưa sang làm việc đã hoàn tất đầu tháng 5 năm 1869. Năm 1992, quốc hội đã soạn thảo nghị quyết này và công nhận tháng 5 là Tháng Di sản Á Châu, khi cộng đồng Á Châu ngày càng phát triển mạnh mẽ trên đất nước Hoa Kỳ.

Từ sau năm 1992, các hoạt động văn hóa và lễ hội của các sắc dân Á Châu vẫn được tổ chức trong suốt tháng 5 tại nhiều địa phương trên đất Mỹ. Bên cạnh sự phát triển chung của các nhóm dân nhập cư Á châu, một số cộng đồng cũng có những tổ chức riêng như những sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, lịch sử nhằm kỷ niệm tháng Di sản Á Châu, cũng như giữ gìn những nét riêng biệt của đất nước mình đến các cộng đồng bạn hay người bạn xa xôi nơi mình hành hương và di sản và văn hóa riêng biệt của mình. Kể từ những thế hệ di dân đầu tiên như những nhân công làm đường xe lửa, phu mỏ mỏ, thợ đào vàng... vào giữa thế kỷ 19, cộng đồng Á Châu là một trong những cộng đồng thiểu số phát triển liên tục và đóng góp khá lớn vào sự phát triển chung của Hiệp chúng quốc. Điều triển vọng có thể ghi nhận hiện nay là trình độ học vấn và mức thu nhập trung bình của cộng đồng Á Châu đã vượt trội hơn người bạn xa. Một vài nét chính về cộng đồng Á Châu theo các số liệu đang có (2008) từ Ủy ban Dân số Hoa Kỳ như sau:

1. Dân số

Tính đến tháng 7 năm 2008, có khoảng 15.5 triệu người dân gốc Á Châu đang sinh sống tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 5% dân số HK. Tiểu bang California có đông người gốc Á châu nhất, với khoảng 5.1 triệu người, theo sau là các tiểu bang New York là 1.5 triệu người và Texas vào khoảng 1 triệu người. Tiểu bang Hawaii, tiểu bang duy nhất có người gốc Á chiếm đa số với 54% dân.

Tỷ lệ gia tăng nhân số của nhóm dân Á châu từ năm 2007 đến năm 2008 là 2.7%, vào khoảng 400,000 người, cao nhất so với bất kỳ sắc dân nào khác. Cộng đồng người Hoa là cộng đồng đông nhất tại HK với tổng cộng 3.62 triệu người, theo sau là Phi Luật Tân với 3.09 triệu người, đến với 2.73 triệu, Việt Nam hàng tiếp theo với 1.73 triệu dân và Nhật Bản vào khoảng 1.3 triệu người.

Los Angeles County là hạt có mật độ dân số Á cao nhất, với tổng cộng khoảng 1.4 triệu người, cũng như California là tiểu bang tiếp trung người Á cao nhất nước Mỹ.

2. Đời sống tài chính gia đình

Thu nhập trung bình mỗi gia đình (median household income) của cộng đồng Á châu nhìn chung khá cao, với mức \$70,069 (tức 50% gia đình có trên mức thu nhập này), cao nhất so với người bản địa và các cộng đồng chủng tộc khác. Con số này thay đổi theo từng sắc dân khác nhau, như cộng đồng người Nhật cao nhất là \$90,528 và người gốc Việt là \$55,667. Thu nhập trung bình gia đình Mỹ là \$52,175, cũng theo cùng số liệu năm 2008. Tuy nhiên số gia đình Á châu trong mức nghèo khổ cũng gia tăng, chiếm khoảng 11.8 %, so với 9.6 % dân Mỹ. Có khoảng 17.6 % người gốc Á châu không có bảo hiểm sức khỏe.

3. Học vấn

Cộng đồng Á châu là cộng đồng có học vấn cao nhất tại Mỹ, khi có đến 50% người trưởng thành trên 25 tuổi có trình độ đại học hoặc cao hơn, trong khi tỷ lệ này chỉ ở mức 28% cho người Mỹ trên 25 tuổi. Tỷ lệ người, trình độ học vấn đại học với các bằng cấp cao học, tiến sĩ và chuyên môn thì người gốc Á châu đạt đến tỷ lệ 20% với người trên 25 tuổi, so với người Mỹ chỉ ở tỷ lệ 10%. Tuy nhiên tỷ lệ đạt trình độ trung học của người Á châu và người Mỹ trên 25 tuổi đều ngang nhau, ở mức 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ này xuống thấp với các cộng đồng di dân mới như cộng đồng người Việt Nam chỉ đạt tỷ lệ chỉ ở mức 18%, và cộng đồng người Lào, Cambodia chỉ đạt mức 5%.

Trình độ học vấn cao của người Á Châu đã dẫn đến mức thu nhập cao hơn các sắc dân khác. Và cũng vì điều này, tài chính và thành công cá nhân đạt được qua học vấn nên xu hướng người Mỹ đến các môn khoa học thực dụng và nghề nghiệp chuyên môn là phổ biến trong cộng đồng Á châu. Với nghề nghiệp dân số, 48% người đi làm gốc Á là làm việc trong các công việc quản trị, hay các nghề nghiệp chuyên môn và số còn lại làm việc trong các lãnh vực văn phòng, dịch vụ

và chỉ 11% làm việc trong các hãng sản xuất hay giao thông vận tải.

4. Sức mạnh chính trị

Trong mùa bầu cử tổng thống 2008 vừa qua, người gốc Á châu đã đi bầu cao hơn mùa bầu cử năm 2004 đến 4%. Tổng cộng đã có đến 3.6 triệu lá phiếu người gốc Á châu đã bầu, chiếm đến 49% số tổng cộng đi bầu. Lá phiếu của cộng đồng Châu Á nói chung có xu hướng thiên về đảng Dân Chủ. Số lượng người gốc Á tham gia chính quyền các cấp đã gia tăng trong các năm qua, tuy nhiên tỉ lệ vẫn còn rất thấp so với các sắc dân khác và chưa được trình bày ở đây. Số lượng người gốc Á tham gia chính quyền các cấp đã gia tăng trong các năm qua, tuy nhiên tỉ lệ vẫn còn rất thấp so với các sắc dân khác và chưa được trình bày ở đây. Hiện có tổng cộng 8 dân biểu Hạng viên và 2 Thượng nghị sĩ gốc Nhật là TNS Daniel Inouye và TNS Daniel Akaka, trong đó có 5 dân biểu đến từ Hawaii do việc dân gốc Á chiếm đa số tại đây, và 3 dân biểu đến từ các nhiệm kỳ trước là DB Steve Austria gốc Phi luật Tân, DB Joseph Cao gốc Việt và DB Judy Chu gốc Hoa.

5. Hoạt động thương mại

Với mức tăng trưởng thương mại, các hãng xuyên quốc gia và tiểu thương do người gốc Á làm chủ đã gia tăng khá nhanh, cao gấp đôi mức tăng trưởng chung của nước Mỹ, với tổng cộng khoảng 1.1 triệu cửa sổ thương mại mới mở (số liệu năm 2002), góp phần tích cực trong hoạt động kinh tế chung với ngân sách hoạt động lên đến khoảng 400 tỷ đô la và thuê mướn nhân công lên đến 2.2 triệu người. Có khoảng 2,000 hãng do người gốc Á làm chủ đã thuê mướn trên 100 nhân viên.

47% các hãng xuyên quốc gia hay tiểu thương mua bán, dịch vụ là do người gốc Hoa và Nhật làm chủ, hoạt động mạnh mẽ tại các tiểu bang như California, New York, Texas và New Jersey. Chỉ riêng tại thành phố New York đã có đến 112,441 cửa sổ thương mại người gốc Á hoạt động, cao hơn nhiều lần các thành phố khác như Los Angeles (47,764), Honolulu (22,348) and San Francisco (19,639).

6. Xu hướng phát triển:

Con số ước tính số dân gốc Á tại Mỹ sẽ vào khoảng 40.6 triệu người và chiếm khoảng 9% tổng

Công Định Á Châu Trên Đất M

Tác Giả: Đình Yên Th o

Thứ Sáu, 21 Tháng 5 Năm 2010 10:51

dân số HK, số v i 5% nh hi n nay. M c gia tăng này lên đ n 162%, cao g p 4 l n số v i m c đ gia tăng dân số t i M nói chung, ch i m c đ đoán là 44% trong cùng th i gian. Song số v i v i c phát tri n dân số, h c v n và thu nh p, cũng nh các ho t đ ng th ng mãi c a các s c dân Á Châu cũng có xu h ng tăng cao trong nh ng th p niên t i.